
๑ 

(สําเนา) 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑/ ๒๕๕๘  คร้ังท่ี ๒      

วันศุกร์ท่ี  ๒๗  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง (ช้ัน ๓)  
 

ผู้มาประชุม 
 

ลําดับ ชื่อ -สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 
นายช่วง  บุตรดี 
นางเกวลี  กะการดี 
นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน 
นายวชิระ  เขียววิจิตร 
นายสุชาติ  จิตต์สว่าง 
นายสุริยา  ด้วงสูงเนิน 
นายปิยวัฒน์  เสง่ียมโคกกรวด 
นายวิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน 
นายยันต์  วินิจนัยภาค 
นายกิตติชัย  สุวรรณ์ 
นายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน 
นายสมศักดิ์  พันเสนา 
นางบันหยัด  เถาะสูงเนิน 
นายวิภู  บัลลังค์ 
นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน 
นายอดิศร  ฮะสูงเนิน 
นางสมควร  บังสูงเนิน 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.ม.๑ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๑ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๙ 
เลขานุการสภา อบต. 

 

พรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 
ช่วง  บุตรดี 
เกวลี  กะการดี 
เฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน 
วชิระ  เขียววิจิตร 
สุชาติ  จิตต์สว่าง 

-ลาประชุม- 
ปิยวัฒน์  เสง่ียมโคกกรวด 
วิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน 
ยันต์  วินิจนัยภาค 
กิตติชัย  สุวรรณ์ 
ถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน 
สมศักดิ์  พันเสนา 
บันหยัด  เถาะสูงเนิน 
วิภู  บัลลังค์ 
คล้าย  ต้วมสูงเนิน 
อดิศร  ฮะสูงเนิน 
สมควร  บังสูงเนิน 
สามิตร์  ศิริฤกษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕ 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน 
นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน 
นางดาราพร  เติบสูงเนิน 
นางรัตนรัตษ์  หม่ันสา 
นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล 
นายรณภพ  แดงอุบล 
นายนวพล  รัตนรัตน์ 
นายศุภชาติ  ธาตุบุรมย์ 
 

นางสาวเนตรนภา  โนนพลกรัง 

นางสาววิมลรัตน ์ โกะสงูเนิน 

นายก อบต.นากลาง 
รองนายก อบต.นากลาง 
รองนายก อบต.นากลาง 

 

บริษัท คลีน  อีโค่ ฟูลเอล จาํกัด 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ 
 

บริษัท คลีน  อีโค่ ฟูลเอล จาํกัด 
 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด 
 

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
 

นักวิชาการคลัง 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

ถิ่น  เติบสูงเนิน 
ระโหงษ์  โกะสูงเนิน 
ดาราพร  เติบสูงเนิน 
รัตนรัตษ์  หม่ันสา 
เด็ดดวง  วัฒนเนติกุล 
รณภพ  แดงอุบล 
นวพล  รัตนรัตน์ 
ศุภชาติ  ธาตุบุรมย์ 
เนตรนภา  โนนพลกรัง 
วิมลรัตน ์ โกะสงูเนิน 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์และกล่าวเปิดการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๑ ขอแจ้งที่ประชุมสภาฯ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดภาวะ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ภัยแล้ง และทําให้น้ําในสระสาธารณะในหมู่บ้าน ชุมชนแห้ง

ขอดลงทําให้ประชาชนเดือดร้อน ไม่มีน้ําเพื่อการอุปโภคและ

บรโิภค และประปาชุมชนน้ําไม่ไหลราษฎรเดือดร้อนในวงกว้าง 

ในการนี้ได้สอบถามปลัดฯ และเจ้าหน้าที่งบประมาณฯ แล้ว 

จะหาทางช่วยเหลือต่อไป 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - ตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณและหนังสือส่ังการ 

(ปลัด อบต.นากลาง) ของกระทรวงมหาดไทย การช่วยเหลือราษฎรในกรณีภัยแล้ง

เบื้องแรกควรพิจารณางบกลาง ประเภทเงินสํารองจ่าย

เสียก่อน และหากไม่เพียงพอควรจะโอนงบประมาณที่ไม่

จําเป็นและไม่ต้องจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นงบช่วยเหลือภัยแล้ง และ

หากไม่เพียงพอก็อาจเสนอใช้จ่ายเงินสะสมได้  กรณีเงินสะสม

กรณีทั่วไปใช้ข้อ ๘๙ ตามระเบียบการเงินฯ หากเป็นกรณี

เร่งด่วนฉุกเฉินควรใช้ข้อ ๙๑ เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหาร



๓ 

ท้องถิ่น กล่าวคือ นายกจ่ายขาดได้เลยและไม่จําต้องอยู่ใน 

แผนฯ เพราะเป็นกรณไีม่ทราบล่วงหน้า 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๒ ในการประชุมวันนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ๒๕๕๘ ซึ่งล่วงเลยจากวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มาแล้ว 

เห ตุผลที่ ประ ชุมวันนี้ ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ เห ตุว่ า 

นายอําเภอสูงเนินท่านได้อนุญาตให้ขยายเวลาถัดจากวันที่ ๑๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มาอีก ๑๕ วัน จึงได้ประชุมวันนี้อีก 

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๑ ในคราวประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัย 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ที่  ๑ /  ๒ ๕ ๕ ๘  เ มื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่  ๖  กุ ม ภ าพั น ธ์  ๒ ๕ ๕ ๘ 

(รายละเอียดตามสําเนาที่แนบ) มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่ 
ถ้าไม่มีก็ขอมติฯ ท่านใดเห็นว่าควรรับรองโปรดยกมือ   

มติสภาฯ  - มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถาม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - เชิญเจ้าของกระทู้ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน - ขอถามกรณี ที่มีการจ่ายขาดเงินสะสม (ใช้จ่ายเงินสะสม) 
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๕)  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

จะดําเนินการเมื่อไหร่ และจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ กระผมอยาก
ให้เร่งรัดเพราะราษฎรเดือดร้อนมาก 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - งานขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมคราวที่แล้ว ปัจจุบันอยูใ่น 
(นายก อบต.นากลาง) ระหว่างการปรับราคากลาง เนื่องจากปัจจุบันสภาวะน้ํามันมี

ราคาตํ่าลง จึงต้องปรับราคาใหม่และอยู่ในระหว่างการ
ประกาศผลสอบราคา เพื่อให้ผู้รับจ้างได้เข้าเสนอราคาและ
ดําเนินการตามขั้นตอนของทางราชการต่อไป ในส่วนที่ท่าน
สมาชิกสภาฯ ฝากเร่งรัดกระผมรับปากว่าจะดําเนินการเร่งรัด
ให้และจะให้เร็วที่ สุด และอีกอย่างเจ้าหน้าที่ที่ ดําเนินการ
เกี่ยวกับงานพัสดุว่างอยู่  จึงไม่มีคนทําจริงๆ ก็ให้ลูกจ้าง
ดําเนินการพลางก่อนจึงล่าช้าไปบ้าง 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 



๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ 
       แล้ว 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๔.๑ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การกําจัด 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 

พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คณะกรรมการแปรญัตตินําเสนอตามระเบียบ
กฎหมายและข้อบังคับฯ ต่อไป 

นายวชิระ  เขียววิจิตร - ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน ๕ ท่าน ที่สภาฯ ได้ 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) มีมติแต่งตั้งขึ้นนั้น ได้ตรวจสอบร่างในรายละเอียดแล้วมี

รายละเอียดที่ต้องแกไ้ข ดังนี้ 

   � ในส่วนของเนื้อหาสาระสําคัญแห่งร่างฯ จํานวน 
๒๘ ข้อ ไม่ควรแก้ไขถือว่าสมบูรณ์แล้ว และไม่ขัดกับ พรบ.
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

   � ในส่วนของการกําหนดค่าธรรมเนียมในการเก็บ
และขนขยะมูลฝอย ควรแกไ้ขดังนี้ คือ 

   (๑) ค่าเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูล
ฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 

 

รายการ 
ราคาเดิม 

(บาท/ เดือน) 
ราคาใหม่ (ร่าง) 
(บาท/ เดือน) 

ราคาแก้ไข 
(บาท/ เดือน) 

ไม่เกิน ๒๐ ลิตร ๑๐ บาท ๒๐ บาท ๑๕ บาท 

เกิน ๒๐ ลิตร  
แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร 

๒๐ บาท ๔๐ บาท ๓๐ บาท 

เกิน ๔๐๐ ลิตร 
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 

๙๐๐ บาท ๙๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท 

 
   ในส่วนประเด็นอื่นนอกจากนั้นและรายละเอียดอื่น

ตามธรรมเนียมแนบท้ายร่างข้อบัญญัติฯ ให้คงร่างเดิมได้ให้
แกไ้ขเฉพาะที่มีการเสนอแกไ้ขเท่านั้น 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ต่อไปเชิญสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายได้ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - ดิฉันว่าควรปรับเพิ่มขั้นเป็น ๒๐ บาท นะเพราะบางทีขยะล้น 
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๑) ถัง หมายถึงแต่ละถังมีปริมาณขยะมากๆ 
นายปิยวัฒน์  เสง่ียมโคกกรวด - ผมเห็นว่าควรคงไว้ที่ ๑๐ บาท ไม่ควรขึ้นราคาเพราะ 
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๓) ชาวบ้านจะเดือดร้อน หากจะขึ้นควรขึ้นที่บ้านเช่าจะดีกว่า 

กล่าวคือชาวบ้านในหมู่บ้านไม่ต้องขึ้น 



๕ 

นายวิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน - ผมคิดว่า ๑๐ บาท ก็ดีอยู่แล้วควรให้คงร่างเดิม 
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๔) 
นายยันต์  วินิจนัยภาค - ผมเห็นว่าเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน ควร 
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๔) เปลี่ยนแปลงบ้าง เก็บ ๑๐ บาท มาตั้งแต่ปี ๔๔ แล้ว คงไม่

คุ้มค่ากับงบที่เสียไป เพราะปัจจุบันน้ํามันก็ราคาเปลี่ยนแปลง
ไปมากแล้ว 

นายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน - กระผมเห็นว่าควรเก็บขึ้นบ้างอาจจะไม่ถึง ๒๐ บาท แค่ร่างที่ 
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๕) เสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๕ บาท ก็น่าจะพอดีแล้ว หาก

เป็นของเดิม ๑๐ บาท คงไม่คุ้มค่าหากเกินไปมากเป็น ๒๐ 
บาท เกรงจะกระทบพี่น้องประชาชน ควรขึ้นบ้างเพื่อความ
เหมาะสม 

นายสมศักดิ์  พันเสนา - ควรเก็บขึ้นบ้างตามสถานการณ์ปัจจุบัน ไมใ่ช่ไม่มีการ 
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๖) เปลี่ยนแปลงใดๆ เลย ย่ําอยู่กับที่ขึ้นเพียง ๕ บาท ถ้าไม่ทําให้

ราษฎรเดือดร้อน 
นางบันหยัด  เถาะสูงเนิน - ควรเปลี่ยนแปลงบ้าง อยู่ประมาณ ๑๕ บาทต่อถังไม่เกิน  
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๗) ๒๐ ลิตร ก็เป็นราคากลางถือว่าพอดีนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ ก็เป็น

เวลาตั้ง ๑๔ ปี คงเดิมถือว่าไม่เหมาะสมกับบ้านเมือง น้ํามัน ๑ 
ลิตร ก็จะ ๓๐ บาทแล้ว 

นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน - กระผมเห็นว่าการชําระค่าขยะมูลฝอยหลังละ ๑๕ บาทต่อ 
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๘) เดือนของแต่ละครัวเรือนที่ประสงค์จะทิ้งขยะและให้ อบต.   

นากลาง เก็บขนและทําลายถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณ
งานของราชการต่อเดือน ควรปรับให้เหมาะสมราว ๑๕ บาท
ต่อเดือน ถือว่าเป็นการเหมาะสมแล้ว 

นางสมควร  บังสูงเนิน - ดิฉันว่า ควรปรับเป็น ๒๐ บาทต่อเดือน เราเก็บกันมา ๑๐ 
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๙) บาท ตั้งแต่ปี ๔๔ ห้องเช่าชาวบ้านก็เช่า ๑๐ บาท แต่ปริมาณ

ขยะเพิ่มขึ้นมาก อบต.นากลาง เรารับทุกขยะ เช่น ขยะทั่วไป 
ถุง ไม้ เปียก แห้ง สารพิษ ฯลฯ คนที่รับผิดชอบหนักมาก ค่า
ซ่อมรถ ค่าน้ํามัน ค่าฝังกลบทําลายเยอะแยะ เก็บแค่ ๑๐ บาท 
จะไปทําอะไรได้ เก็บเพิ่มขึ้นบ้างก็ไม่หนักหนาหรอกไม่กระทบ
ชาวบ้านแน่นอน ค่าเงิน ๑๐ บาท ทุกวันนี้ทําอะไรแทบไม่ได้
แล้ว 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ท่านสมาชิกสภาฯ และตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แต่ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ละหมู่บ้านก็ได้อภิปรายและแสดงแนวคิดแล้วก็รับฟังความคิด

ทุกๆ ท่าน ถือเป็นประโยชน์มากๆ ในระบบประชาธิปไตยก่อน



๖ 

จะขอมติเชิญเจ้าหน้าที่ด้านจัดเก็บได้ให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง
ประกอบการพิจารณาด้วย เชิญ 

นางสาววิมลรัตน์  โกะสูงเนิน - การจัดเก็บปัจจุบัน อบต.นากลาง มีการจัดเก็บตามบริบท 
(นักวิชาการจัดเก็บรายได้) ของปริมาณขยะมากน้อยลดหล่ันไปมีอยู่ ๓ อัตรา คือ 
   ๑. เก็บตามบ้านหรือห้องเช่า  คิดเป็นหลังๆ ละ ๑๐ 

บาท 
   ๒. เก็บตามร้านค้า  คิดเป็นร้านๆ ละ ๒๐ บาท 
   ๓. เก็บในโรงงานอุตสาหกรรม  คิดเป็นตามปริมาณ

ขยะเป็นลิตรมากน้อยแตกต่างกันไปของแต่ละโรงงาน  โดยนว
นครจะเป็นผู้นําส่งเป็นรายเดือน เช่น 

   ต.ค. ๕๗  เป็นเงินรวมต่อเดือน  ๑๙,๐๐๐ บาท 
   ธ.ค. ๕๗  เป็นเงินรวมต่อเดือน  ๑๖,๔๐๐ บาท 
   ม.ค. ๕๘  เป็นเงินรวมต่อเดือน  ๑๕,๕๐๐ บาท 
   ก.พ. ๕๘  เป็นเงินรวมต่อเดือน  ๑๗,๗๙๐ บาท    

เป็นต้น 
นายยันต์  วินิจนัยภาค - กระผมว่าเราเสียเปรียบนวนคร เพราะโรงงานต่างๆ ควร 
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๔) ชําระค่าเก็บขยะให้ อบต. โดยตรง แต่กลับชําระผ่านนวนครทํา

ให้เราเสียเปรียบและเก็บค่าขยะได้น้อยมากๆ ไม่คุ้มค่าเลยและ
เราควรออกกฎระเบียบเรียกเก็บค่าขยะกับนวนครโดยเฉพาะ
เพื่อ อบต. จะได้ภาษีจากนวนครด้วย 

นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - ควรประสานเจรจาทําข้อตกลงระหว่าง อบต.นากลาง กับ 
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๑)  บริษัท นวนคร ควรเก็บตามปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น จึงจะ

เป็นธรรมในทุกๆ ฝ่าย 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นการอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) กระผมประธานสภาฯ จะขอมติสภาฯ โดยจากการอภิปรายมี

การแบ่งระดับค่าธรรมเนียมเป็น ๓ ส่วน คือ ราคา ๑๐ บาท
ต่อเดือน ๑๕ และ ๒๐ บาทต่อเดือน 

มติสภาฯ  - ปริมาณขยะไม่เกิน ๒๐ ลิตร ควรให้เก็บ ๑๐ บาทต่อเดือน 
เห็นชอบ ๓ เสียง 

  - ปริมาณขยะไม่เกิน ๒๐ ลิตร ควรให้เก็บ ๑๕ บาทต่อเดือน 
เห็นชอบ ๖ เสียง 

  - ปริมาณขยะไม่เกิน ๒๐ ลิตร ควรให้เก็บ ๒๐ บาทต่อเดือน 
เห็นชอบ ๗ เสียง (เป็นเสียงข้างมาก) 

  - งดออกเสียง ๑ เสียง 



๗ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๔.๒ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง กิจการที่ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คณะกรรมการแปรญัตตินําเสนอต่อที่ประชุม
สภาฯ 

นายวชิระ  เขียววิจิตร - ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๕ ท่าน ได้พิจารณาร่าง 
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๒) ในรายละเอียดเรียงเป็นรายข้อ ทั้งในส่วนเนื้อหาสาระของตัว

ร่างและบัญชีค่าธรรมเนียมแนบท้ายร่างข้อบัญญัติฯ มีเนื้อหา
ครบถ้วนสมบูรณ์แห่งร่าง ไม่มีการเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไข จึง
มีมตใิห้คงร่างเดิมทั้งสองส่วน 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - เชิญท่านสมาชิกฯ อภิปรายและเสนอสอบถามอย่าง 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) กว้างขวางให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน และผมจะได้ขอมติต่อที่ประชุม

สภาฯ ต่อไป เชิญ 
นายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน - ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เดิมใช้ช่ือ 
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๕) อะไรและค่าธรรมเนียมที่เก็บมีตัวอย่าง อย่างไรบ้าง 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - เดิมใช้ในปี ๒๕๔๒ และมีการแกไ้ข (ฉบับที่ ๑) เมื่อปี พ.ศ. 
(นายก อบต.นากลาง) ๒๕๕๑ ร่างดังกล่าวนี้จึงเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๘  เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจ จุบัน 
รายละเอียดตามที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกฯ ทุกท่านไปแล้ว  และ
กระผมได้นําเสนอหลักการและเหตุผลไปแล้วเมื่อวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในวาระที่ ๑ สภาได้รับหลักการไปแล้วใน
ส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมก็จะเป็นการเก็บค่าธรรมเนียม 
อาทิเช่น การเลี้ยงสัตว์ การฆ่าสัตว์ กิจการการประกอบ
อาหาร กิจการยานยนต์ เคาะพ่นสี ปะยางรถยนต์ การ
ประกอบกิจการบริการ มหรสพ ตู้เกมส์ การสะสมแก๊ส สะสม
เช้ือเพลิง ฯลฯ กรณีที่เสนอเปลี่ยนแปลงจากเดิมมีเนื้อหาสาระ 
จํานวน ๓๕ ข้อ เปลี่ยนเป็นมีเนื้อหาจํานวน ๓๒ ข้อ เพื่อความ
คล่องตัวและตรงกับข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และไม่ขัด
ต่อกฎหมายแม่บท คือ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
และมีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมในกิจการการขอ
ใบอนุญาต เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของ
เศรษฐกิจ สังคมและบ้านเมือง  จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่ง
วันนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ แห่งร่างข้อบัญญัติฯ 

 



๘ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามใดๆ อีก 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมในนามประธานสภาฯ จะขอมติสภาฯ ว่า

จะเห็นชอบในวาระที่ ๒ แห่งร่างฯ ดังกล่าวหรือไม่ ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือ 

มติสภาฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ด้วยนายกเสนอญัตติฯ ด่วน เรื่อง ขออนุมัติต่อสภาฯ เพื่อใช้ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) จ่ายเงินสะสมปี ๒๕๕๘ เพื่อใช้ในการสูบน้ําเพื่อแก้ไขปัญหา

ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ ประธานฯ นําหารือต่อที่ประชุมสภาแล้วเห็น
ว่าควรบรรจุในระเบียบวาระการประชุมได้ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๔.๓ ญัตติด่วน เรื่อง ขออนุมัตใิช้เงินสะสมฯ ปี ๒๕๕๘ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  มี ส.อบต.ถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน ผู้รับรองญัตติ 
  ส.อบต.เฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน  ผู้รับรองญัตติ 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ด้วยได้รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน พี่น้อง หมู่ ๑, ๕, ๘, 
(นายก อบต.นากลาง) ๙ เกิดการขาดแคลนน้ําอุปโภคและบริโภค และอีกทั้งน้ําใน

สระสาธารณประโยชน์ได้ลดลงอย่างมากนับจากนี้คงเหลือ
ใช้ได้อีกประมาณ ๑ เดือน จึงจําเป็นอย่างมากที่จะต้องสูบน้ํา
จากลําตะคอง (ณ ที่ตั้งสูบบริเวณแปดตา) เพื่อนําน้ํามาลงสระ
บ้านนากลาง ในการที่จะบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ํา
ในช่วงฤดูแล้งที่มาถึงแล้ว โดยจะขออนุมัติต่อสภาฯ เพื่อสูบน้ํา
ในการแก้ ไขปัญหาภัยแล้ง  โดยขออนุมัติวงเ งินไม่ เกิน 
๓๐,๐๐๐ บาท และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงโดย
ความเป็นจริง 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านใดจะสอบถามอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติสภาฯ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ

แกไ้ขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘ โปรดยกมือ 
มติสภาฯ  - อนุมัติเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจารณาดําเนินการ) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมปี ๒๕๕๘ ต่อสภา 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  อบต.นากลาง 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน   - กระผมขอถอนญัตติฯ ดังกล่าวเพราะรายละเอียดประกอบ 
(นายก อบต.นากลาง) เป็นข้อมูลที่จะเสนอต่อสภาฯ ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เกรงว่า

อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงขอถอนเพื่อ



๙ 

เลื่อนบรรจุญัตติในวาระในคราวหน้า ขอให้ท่านประธานสภาฯ 
นําเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ถามเลขาฯ นายกขอถอนญัตติเพื่อเลื่อนไปบรรจุคราวหน้า  
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ทําได้หรือไม่ อย่างไร มีข้อกฎหมายอะไร 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - ตามปกติการถอนญัตติจะกระทําเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้น 
(ปลัด อบต.นากลาง)   ได้จัดเข้าไวใ้นระเบียบวาระแล้วจะถอนได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ 

ยินยอมจากที่ประชุมสภาฯ เสียก่อน ทั้งนี้อาศัยข้อกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
หมวด ๓ ข้อ ๕๕ วรรคแรก 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - หากข้อเท็จจริงทราบว่า ข้อมูลบางรายการของท่านนายก  
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ยังไม่สมบูรณ์ เกรงว่าราชการจะเสียหาย หากให้สภาฯ 

พิจารณาต่อไป จึงขอปรึกษาต่อสภาฯ ว่าจะยินยอมให้ถอน
ญัตติที่ ๕.๑ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมปี ๒๕๕๘ หรือไม่ 
ท่านใดเห็นว่ายินยอม โปรดยกมือ 

มติสภาฯ  - ยินยอมให้ถอนญัตติฯ (ให้เลื่อนไปบรรจุญัตติดังกล่าวเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมในคราวประชุมสมัยประชุมถัดไป) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๒ ญัตติเรื่อง ขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงมติสภาฯ เดิมในคราว 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่  ๔/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยเดิมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อดําเนินการโครงการเสริมผิวทาง
จราจร คสล. บริเวณปากทางบ้านนากลาง ถึง หน้าบริเวณ
บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จํากัด โดยมีรายละเอียดใหม่ขอปรับ
ลดมาเป็นการจ่ายฯ งบ ๔.๒ ล้านบาท 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมขอถอนญัตติฯ ดังกล่าวเพราะเหตุว่าปัจจุบันติดขัด 
(นายก อบต.นากลาง) กรณีการโยกย้ายสาธารณูปโภค คือ ท่อประปาและเสาไฟฟ้า 

ประกอบกับปัญหาที่ดินข้างเคียงได้ประชุมหารือและเจรจา
แล้วแต่อยู่ในระหว่างรอพยานเอกสารให้แน่ชัด เกรงจะเกิด
ปัญหาขึ้นได้ จึงขอเลื่อนไปเป็นคราวประชุมหน้า 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ตามที่ นายก อบต. ขอถอนแล้วจะนําญัตติดังกล่าวที่เลื่อน  
(ประธานสภา อบต.นากลาง) กระผมจะได้ไปบรรจะเข้าในระเบียบในการประชุมคราวหน้า 

กระผมขอหารือต่อที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นว่าควรยินยอมให้
ถอนญัตตไิด้ โปรดยกมือ 

มติสภาฯ   - ยินยอมให้ถอนญัตติ มติเป็นเอกฉันท์ 



๑๐ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๓ ญัตติเรื่อง ขอให้ลงมตใินวาระที่ ๓ แห่งร่างข้อบัญญัติฯ  
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ตามข้อ ๔๑ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมฯ 
   (๑) ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 
พ.ศ.๒๕๕๘ โดยการพิจารณาข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการ
อภิปราย ข้าพเจ้าในนามประธานสภาฯ จะขอมติที่ประชุม   
สภาฯ ว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรว่าจะให้ตราเป็นข้อญัตติ 
โปรดยกมือ 

มติสภาฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (ในวาระที่ ๓) 
   (๒) ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
๒)  พ.ศ.๒๕๕๘ ข้าพเ จ้าขอมติสภาฯ ว่าจะใ ห้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ ท่านใดเห็นควรว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
โปรดยกมือ 

มติสภาฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (ในวาระที่ ๓) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - จากนี้ไปเมื่อรวบรวมแล้วเสร็จจะได้เสนอร่างฯ ดังกล่าวทั้ง 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ๒ ฉบับ ให้ท่านนายอําเภอสูงเนินเห็นชอบต่อไป 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๔ ญัตติเรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร 

เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด โดยเวทีประชาคมระดับตําบล       
นากลาง  เชิญตัวแทนบริษัท 

นายนวพล  รัตนรัตน์ - กระผมขอช้ีแจง ว่าในวันนี้กระผมจะมานําเสนอข้อมูลต่อ 
(ตัวแทนบริษัทฯ)  ประชาคมระดับตําบล โดยสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    

นากลาง เป็นผู้เห็นชอบในการจัดตั้งฯ ว่าประชาคมตําบลนา
กลางจะเห็นชอบหรือไม่ ขอช้ีแจงว่า บริษัทฯ ของเราอยู่ใน
เครือของบริษัท ไชโย ดับเบิ้ลเอ ที่นําไม้ยูคาลิปตัสเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตกระดาษดับเบิ้ลเอ ถ้าหากผ่านประชาคมระดับ
ตําบลนากลางแล้วจะได้นําเสนอขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน
โดยการกํากับของกรมพลังงาน และอนุญาตก่อสร้างโดย
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป 

   การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จะมีเสียงดังไม่เกิน ๘๐ 
เดซิเบล  โดยเสียงปกติที่ไม่เป็นอันตรายต่อคน คือไม่เกิน ๙๐ 
เดซิเบล หากเกิน ๑๐๐ เดซิเบลแล้วจะเป็นอันตรายต่อคนใน



๑๑ 

ส่วนของน้ําที่นํามาใช้ในการผลิต น้ําจะถูกต้มให้เดือด โดยไม่มี
ผลกระทบใดๆ และปราศจากสารเคมีใดๆ ในส่วนของบริษัทฯ 
จะนําขยะวัตถุดิบธรรมชาติเหลือใช้มาเป็นวัตถุดิบ เมื่อผ่าน
กระบวนการแล้วก็จะกลายเป็นขี้เถ้า สามารถใช้ในการเกษตร
ได้ด้วย และนําไปปรับปรุงดินได้ ในส่วนข้อเท็จจริงได้มีการ
ประชุมเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยตะคร้อ
ผ่านไปแล้ว  ประชาคมหมู่บ้านมีมติ เ ห็นชอบ โดยเสียง
ประชาคมที่ม่ันใจไม่มีผลกระทบต่อชุมชน ม่ันใจ ๒๒ เสียง เห็น
ด้วยโครงการ ๘๐% และไม่ม่ันใจ ๑๕ เสียง และงดออกเสียง 
จํานวน ๘ เสียง และข้อมูลอื่นเพิ่มเติมตามวีดีทัศน์และเอกสาร
ประกอบที่แจกจ่ายทุกท่านไปแล้ว มีท่านใดจะสอบถามหรือ
สงสัยประการใดเชิญ 

นายปิยวัฒน์  เสง่ียมโคกกรวด - อยากถามว่าจะมีควันหรือไม่ หากมีควันถ้ามีลมพัดมาทาง 
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๓) ชุมชนเกรงราษฎรจะหายใจลําบากและอาจจะแสบตาได้ 
ตัวแทนบริษัทฯ  - ควันมีบ้างเล็กน้อย แต่จะเบาบางมากไม่กระทบชุมชนแน่ๆ  
นายวิภู  บัลลังค์  - ระหว่างการผลิตจะมีการใช้น้ํามันหรือไม่ 
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๗) 
ตัวแทนบริษัทฯ  - ไมใ่ช้น้ํามัน แต่จะใช้ชีวมวลและจะมีเกณฑ์รับซื้อวัตถุดิบจาก

ชุมชนด้วยอาทิเช่น 

   � ฟางข้าว  รับซื้อเป็นตันราคาแตกต่างกันไป เช่น 
ฟางข้าวตันละ ๕๐๐ บาท 

   � ไม้ยูคาลิปตัส  ๑,๒๐๐ บาทต่อตัน 

   � ซังข้าวโพด  ๗๕๐ บาทต่อตัน 

   � เศษไม้ต่างๆ รับซื้อ ยาว ๑.๘๐ เมตร เป็นต้น 
นายยันต์  วินิจนัยภาค - อยากถามว่าจะมีผลกระทบชุมชนอื่นหรือไม่ นอกจากห้วย 
(สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ ๔) ตะคร้อ อาจจะกระทบพี่น้องโคกกรวดหรือไม่ หรือกระทบขาม

ทะเลสอหรือไม่ 
ตัวแทนบริษัทฯ  - ไม่กระทบเพราะระยะทางห่างไกลมากและบริษัทมีมาตรการ

ป้องกันในทุกๆ ด้านอย่างดี โดยไม่กระทบชุมชนอื่น 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านใดหรือสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ใดๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติว่าจะให้ผ่าน/ เห็นชอบเวที

ประชาคมตําบลนากลาง ในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล หมู่ ๓ 



๑๒ 

ตําบลนากลางหรือไม่ ท่านเห็นว่าให้ผ่านและเห็นชอบ  โปรด
ยกมือ 

มติสภาฯ  - เห็นชอบมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอื่นๆ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๑ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอปรึกษาหารือเรื่องอื่นใดหรือไม่  
(ประธานสภา อบต.นากลาง) กระผมในนามประธานสภาฯ ขอเชิญชวนท่านในฐานะท่านเป็น

ผู้นําระดับตําบลนากลางไปช่วยจัดสถานที่และร่วมในงานกิน
เข่าค่ํา ของดีเมืองสูงเนิน ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘  โดยจัดขึ้นใน
วันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ปราสาทเมืองแขกหวังว่า
ท่านผู้นําคงเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนโดยพร้อมเพรียงกัน  หาก
ท่านสมาชิกฯ ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อสภาฯ แล้ว ขณะนี้หมด
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว กระผมในนามประธานสภาฯ 
อบต.นากลาง ขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ 
๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒  

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๓๕ น. 
 
 

   สามิตร์  ศิริฤกษ์ 
(นายสามิตร์   ศิริฤกษ์) 

       เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
          ผู้จดบันทึกการประชุม ฯ 
          ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 

 

   พรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 
(นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 

        ประธานสภา อบต.นากลาง 
   ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม ฯ 

                   ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
 


